



ประกาศคณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง เกณฑ์และวิธีการพิจารณารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการเรียนการสอนตามหลักการที่ว่า “การศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิต” โดยเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้เรียนทุกคนว่า คนทุกคนมีทักษะความรู้ ความสามารถ แตกต่างกันไปและเป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่จะต้องสนับสนุน ส่งเสริม เติบโตให้เด็กเรียนได้ค้นหาพัฒนาทักษะตามศักยภาพของตนเองในการแสวงหาความรู้ ทั้งทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา กล้าแสดงออกอย่างมั่นใจในตนเอง กล้าคิด กล้าพูด เพื่อพัฒนาตนไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดำรงตนอยู่ในสังคมแห่งความเป็นจริงได้อย่างมีความสุข เป็นผู้มีน้ำใจ เอื้ออาทรต่อผู้อื่นและมีทักษะชีวิตที่ดี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงกำหนดวิธีและเกณฑ์พิจารณาการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้

**วิธีการรับ** รับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.๔ - ป.๖) ผ่านการทดสอบวัดความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และวัดคุณธรรม จริยธรรม (MQ) ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง และยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มคะแนนสูง จำนวน ๑๕๐ คน (เพศชาย ๗๕ คน, เพศหญิง ๗๕ คน)

กลุ่มที่ ๒ กลุ่มคะแนนปานกลาง จำนวน ๘๐ คน (เพศชาย ๔๐ คน, เพศหญิง ๔๐ คน)

กลุ่มที่ ๓ กลุ่มคะแนนต่ำ จำนวน ๕๐ คน (เพศชาย ๒๕ คน, เพศหญิง ๒๕ คน)

**เกณฑ์การพิจารณา**

กลุ่มที่ ๑ พิจารณาจากผู้สมัครเข้าเรียนที่ได้คะแนนจากการทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.๔ - ป.๖) และคะแนนแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เรียงคะแนนตามลำดับที่ ๑ - ๗๕ ของแต่ละเพศ

กลุ่มที่ ๒ พิจารณาจากผู้สมัครเข้าเรียนที่ได้คะแนนจากการทดสอบฯ อันดับต่อจากกลุ่มที่ ๑ และคะแนนแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

/กลุ่มที่ ๓...

๒

กลุ่มที่ ๓ พิจารณาจากผู้สมัครเข้าเรียนที่ได้คะแนนจากการทดสอบฯ อันดับต่อจากกลุ่มที่ ๒ และคะแนนแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

**รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณา**

เกณฑ์พิจารณา	กลุ่มที่ ๑	กลุ่มที่ ๒	กลุ่มที่ ๓
๑. คะแนนการทดสอบมาตรฐานฯ	๙๐%	๗๐%	๕๐%
๒. คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน	๑๐%	๓๐%	๕๐%

**เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา**

๑. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของนักเรียนซึ่งแสดงถึงความรู้ความสามารถพิเศษ การทำกิจกรรมของนักเรียนกับครอบครัวนอกเหนือจากด้านวิชาการ เช่น กีฬา ดนตรี ศิลปะ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และของผู้ปกครองซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมต่อสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม

๒. เป็นผู้มีคุณสมบัติการต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ยื่นเอกสาร ณ สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ในวันสมัครเข้าเรียน

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ หาสาสน์ศรี)  
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

**หมายเหตุ**

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง จะพิจารณารับเข้าเรียนโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนเท่านั้น และขออย่าเตือนผู้ปกครองอย่าหลงเชื่อบุคคลอื่น ๆ ซึ่งสัญญาว่าจะสามารถฝากบุตรหลานของท่านเข้าเรียนได้ โดยเรียกเก็บค่าตอบแทน ซึ่งทางโรงเรียนไม่มีนโยบาย และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว